



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน้า 15 มูลค่าข่าว 348,732.-

10 ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ทศวรรษสู่สัมพันธ์วัฒนธรรมจีน-ไทย ในยุคนี้เฉพาะ

จีนกับไทย ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน จนมีคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยมีไข่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเชื้อสายจีน ความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับจีน รวมไปถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของจีนกับไทยในระดับราชวงศ์จักรี อาทิ กรมสมเด็จพะกระษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งการทรงพระอักษรจีนและตรีภาษาจีนได้ โดยเสด็จพระราชดำเนียบทรงเยือนประเทศจีนหลายครั้ง นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีที่แจ่มใต้อย่างไพเราะ อีกทั้งยังทรงได้รับการถวายวัคซีนโควิด-19 จากจีน เพื่อนำมาช่วยเหลือประเทศไทย และคนไทยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในปัจจุบัน เป็นต้น

สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเสมือนพี่น้องของจีนกับไทยเช่นนี้ นับวันยิ่งกระชับผูกมิตรจิตมิตรใจกันมากขึ้นโดยการมีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ เป็นสะพานเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีนมาสู่การแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้ในสิ่งที่มีคุณค่าโดดเด่นและเป็นสิ่งที่คนส่วนมากอยาการู้จักจีน อาทิ ภาษาจีนที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการค้าและการสื่อสารในโลกทุกวันนี้ รวมทั้งอาหารจีน ศิลปวัฒนธรรมจีน ดนตรี กีฬา ซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของจีนอย่างเด่นชัดจนนำมาสู่การจัดกิจกรรมที่นำสนใจสร้างสรรคของศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ อย่างทรงคุณค่า

ปี 2565 นี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ (China Cultural Center) ครบรอบ 10 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 โดยความตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศในขณะนั้น นับว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี และเปลี่ยนร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ทิศเหนือเชื่อมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในพื้นที่ 8,222 ตารางเมตรแห่งนี้ ประกอบด้วย ห้องจัดนิทรรศการ โรงละคร ห้องเรียน ห้องสมุด และพื้นที่อเนกประสงค์ให้เข้าจัดงานต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปและองค์กรต่างๆ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมหลากหลาย อาทิ การแสดง นิทรรศการ การแข่งขัน การ

อภิปราย การบรรยาย การฉายภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังเปิดหลักสูตร และการฝึกอบรม ได้แก่ ภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน นาฏศิลป์จีน กังฟูจีน มวยไทยเก็ก ดนตรี เป่า笛 การทำอาหารจีน และวัฒนธรรมจีนด้านต่างๆ

พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ว่า “ปีนี้ถือเป็นปีสำคัญยิ่งของการเฉลิมฉลองการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ครบ 10 ปี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจ ว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ได้เป็นสะพานเล็กๆ ในการเชื่อมมิตรภาพระหว่างจีนกับไทยในด้านวัฒนธรรม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองมิตรประเทศจีนกับไทย ที่ผ่านมาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ มีบทบาทและได้สร้างคุณประโยชน์อย่างคุณูปการมากมาย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมระหว่าง



พินิจ จารุสมบัติ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ

สองชาตินี้ สร้างผลงานประจักษ์ในการเสริมสร้างมิตรภาพไทยกับจีนจนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะความเจริญงอกงามด้านวัฒนธรรมที่ได้ผลิดอกออกผลที่มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน สมาคม ห้างร้าน มูลนิธิ มหาวิทยาลัย อย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



พิจิต จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน



ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ



ผศ.ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย

(มศว) เป็นต้น ที่มีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา มีกิจกรรมทางด้านการศึกษาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ แลกเปลี่ยนกันไปมา โดยเฉพาะการแสดงจากจีนคณะแล้วคณะเล่าตลอดหลายปีนี้ ในด้านการศึกษา ก็มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทย นักศึกษาไทยไปเรียนภาษาจีนในหลายมหาวิทยาลัยของจีน จากความร่วมมือของ มศว เป็นต้น ในโอกาสนี้ผมจึงขออวยพรให้จีนกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปตราบนานเท่านาน และขอสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศหวังว่าความร่วมมือจีนกับไทยจะร่วมมือกันมากขึ้นในหลายด้านและพัฒนาดียิ่งขึ้นๆ ตลอดไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มศว และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนกับพี่น้องคนไทยตลอดทศวรรษ มิติทางด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งและกว้างขวางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศ และอาจจะมากกว่ามิติ

ที่ได้สนับสนุนกิจการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนกับไทยร่วมกันมาโดยตลอดโดยผ่านคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในปีนี้ ผมเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานของจีนกับไทย จะเป็นสิ่งที่จีนและไทยได้แสดงความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน

ในฐานะอธิการบดี มศว สถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย ผมขอขอบคุณความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนมาสู่การรับรู้ที่น้องคนไทยเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดสายสัมพันธ์ที่ดีของจีนกับไทยนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น

ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ระวีวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว กล่าวว่า “ไทยและจีน มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ครบรอบ 10 ปี นับเป็นทศวรรษแห่งความร่วมมือที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองวัฒนธรรมของสองแผ่นดินคือจีนและไทยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในสมัยที่ดิฉันเคยเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว นั้นก็ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การจัดกิจกรรม

ทางด้านการทำมาค้าขายหรือเศรษฐกิจเสียด้วยซ้ำไป การที่มีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมมาจนครบรอบ 10 ปีนี้ จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนชาวจีนและชาวไทยที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ผมจึงหวังว่าความเจริญงอกงามของความสัมพันธ์นี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปโดยลำดับและมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต ขอสนับสนุนและให้กำลังใจกับทั้งจีนและไทยที่จะได้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าเช่นนี้ตลอดไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวว่า “ในฐานะอธิการบดี มศว ผมขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ

การแสดงของจีนกับไทย โดยมีนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญของจีน ดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นว่า ก้าวต่อไปแห่งอนาคต ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจ ไม่เพียงแต่เฉพาะเยาวชน แต่ยังเปิดกว้าง สำหรับบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย ขอให้โอกาสครบรอบ 10 ปีนี้ จึงเป็น ก้าวที่มั่นคง สำคัญและยั่งยืนของศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ”

ปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรม แห่ง ประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ มีภารกิจทางด้าน วัฒนธรรมและส่งเสริมความร่วมมือใน ด้านต่างๆ มีบริการเปิดสอนหลักสูตรการ เรียนภาษาจีน การทำอาหารจีน ดนตรีจีน ศิลปะการวาดภาพพู่กันจีน การเต้นรำ แบบจีน การแสดง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ มากมายที่อยู่ในความสนใจของคนทุกเพศ

ทุกวัย สอนโดยอาจารย์คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมจีนและไทย เพื่อเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม การศึกษา การค้าการลงทุนต่างๆ ทั้งในฝ่ายของไทย ที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้าน กับประเทศจีน เช่นเดียวกันกับทางฝ่าย ของจีนก็ต้องการร่วมมือกับประเทศไทย ในด้านต่างๆ

1 ทศวรรษ ศูนย์วัฒนธรรม แห่ง ประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ในวันนี้ ได้ พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า รากเหง้า วัฒนธรรมจีน ทรงคุณค่า ทรงอิทธิพล ต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดจากคน รุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เป็นวัฒนธรรม ข้ามชาติที่พร้อมจะสืบสาน รักษาและ ต่อยอดจากจีนสู่ไทย จากไทยไปจีน ได้ โดยไร้ข้อจำกัดต่อไปไม่ว่าจะผ่านไป กี่ทศวรรษ เพราะ “จีนไทยมีใช้อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” นั่นเอง



นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรียนการแสดงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของจีน